
sþ. 411. Fyrirspurn [217. mál]
til landbúnaðarráðherra um útflutningsbætur á landbúnaðarafurðir.

Frá Geir Gunnarssyni.

Óskað er skriflegs svars við eftirgreindum fyr irspurnum ;
1. Hversu mikill hluti kindakjötsframleiðslu (kg og hundraðshluti) á s, 1. ári er

talinn vera frá framleiðendum, sem búa ekki á lögbýlum?
2. Hversu miklar voru útflutningsbætur á kjötmagn. sem þessari framleiðslu

nemur?
3. Hversu mikil áburðarnotkun er talin nauðsynleg til framleiðslu þessa magns

af kjöti?
4. Hve mikið var greitt í útflutningsbætur á s. l. ári fyrir einstakar afurðir, á

einingu og í heild?
5. Hvernig eru hliðstæðar áætlanir fyrir árið 1975?


